



TAY - TÂM - TRÍ - TỰ HÀO

## THƯ CẢM ƠN

Kính gửi: Quý Phụ huynh và các gia đình có con em, người thân tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Đại dịch Covid-19 xuất hiện vào năm 2019 và diễn biến ngày càng phức tạp, ảnh hưởng và làm thiệt hại nghiêm trọng về người và của trên toàn thế giới cũng như ở đất nước chúng ta. Thời gian vừa qua, dịch Covid-19 đã bùng phát mạnh ở các tỉnh phía Nam khiến cho ngành Y tế gặp nhiều khó khăn trong công tác truy vết, khoanh vùng, xử lý và dập dịch. Đứng trước tình hình đó, để hiện thực hóa lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định đã cử các đoàn tình nguyện là giảng viên, sinh viên của Trường lên đường tiếp sức, chi viện cho công tác chống dịch tại tỉnh Bắc Giang và tỉnh Đồng Nai.

Sau một thời gian phát động Nhà trường đã nhận được những lá đơn tình nguyện của các thầy cô và các bạn sinh viên trong toàn trường hưởng ứng tham gia phòng chống dịch. Tinh thần tình nguyện đó, vừa là trách nhiệm của người thầy thuốc, vừa là tinh thần chia sẻ khó khăn, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của mỗi người dân Việt Nam. Để có được tinh thần hăng hái, nhiệt huyết, không ngại gian khổ, ngoài năng lực chuyên môn, trách nhiệm nghề nghiệp và hơn thế là được sự động viên, khích lệ, tiếp thêm sức mạnh tinh thần từ chính gia đình và các bậc phụ huynh, là điểm tựa, hậu phương vững chắc cho con em, vợ, chồng mình tham gia phòng chống dịch.

Tập thể lãnh đạo và toàn thể giảng viên, học viên, sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các gia đình, các bậc phụ huynh đã quan tâm, tạo điều kiện, động viên con em, vợ, chồng mình tình nguyện lên đường đi vào tâm dịch. Sự quan tâm, sẻ chia của các gia đình, các bậc phụ huynh đã mang lại sự khích lệ, động viên rất lớn cả về vật chất lẫn tinh thần, tiếp thêm sức mạnh và nghị lực cho tập thể thầy và trò Nhà trường nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định xin gửi tới toàn thể các gia đình và các phụ huynh có con em, vợ, chồng tham gia các đợt tình nguyện hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và bình an để tiếp tục chung tay cùng đất nước và Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Nhà trường xin trân trọng cảm ơn ./.

Nam Định, ngày 12 tháng 8 năm 2021  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG**

**TTND.PGS.TS Lê Thanh Tùng**